

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI CẦN THƠ

NEWSLETTER

THÁNG 5 - 2023

CHỦ ĐIỂM THÁNG

- Thông điệp của thầy Hiệu Trường
- Các giá trị đạo đức
- Giải thưởng về mục tiêu học tập toàn trường

Sự kiện quan trọng:

- 31/5: Kết thúc học phần bơi lội
- 8-9/6: Chương trình OBV lớp 4 & 5
- 1/6: Quốc tế thiếu nhi
- 21/6: Lễ Tổng kết
- 30/6: Kết thúc học phần 4



Ngày hội STEM – Học sinh lớp 1 hăng hái xung phong trong một hoạt động STEM do các em học sinh lớp lớn hướng dẫn

Thông điệp của thầy Hiệu Trường

Kính gửi Quý phụ huynh,

Một tháng học tập và làm việc thành công nữa sắp kết thúc. Đó là giai đoạn bận rộn với đầy những sự kiện thú vị và những cột mốc quan trọng đối với các em học sinh.

Tôi muốn dành nhiều lời khen ngợi đến các em học sinh vì sự cống hiến và chăm chỉ trong kỳ thi học kỳ hai. Các em đã nỗ lực rất nhiều trong học tập, tôi rất tự hào về thành tích của các em!

Khi bước vào tháng cuối cùng của năm học, chúng ta hãy tiếp tục hỗ trợ các em học sinh để các em có kết quả học tập thật tốt và chuẩn bị cho một kỳ nghỉ hè tuyệt vời. Tôi luôn khuyến khích các em hãy tập trung, duy trì tư duy tích cực và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Cảm ơn Quý phụ huynh đã luôn hỗ trợ nhà trường trong suốt năm học vừa qua, song song đó nhà trường vẫn luôn cố gắng cung cấp môi trường học tập tốt nhất có thể cho các em học sinh. Với sự cộng tác bền vững ấy, chúng ta sẽ tiếp tục nuôi dưỡng sự phát triển của các em và giúp các em phát huy hết tiềm năng của bản thân.

Chúc toàn thể Quý phụ huynh cùng các em học sinh một năm học kết thúc với nhiều thành công và thú vị.

Trân trọng,

Thầy Ben



Minh Quân và Thanh Lâm Lớp 5 vươn cao vút trong lúc chơi cầu lông với các bạn cùng lớp.

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI CẦN THƠ

NEWSLETTER

THÁNG 5 - 2023



Học sinh lớp K1 Quốc An và Thanh Sơn đóng vai bác sĩ và bệnh nhân (hình trên). Học sinh lớp 2 khám phá vẻ đẹp thiên nhiên xung quanh sân trường (hình dưới).



Học sinh lớp K2 – hào hứng tô màu trái đất cùng các hoạt động tươi vui nhân Ngày Trái Đất.

Các giá trị đạo đức

Trong tháng 5, các em học sinh đã được học về đức tính Ưu tú và Tự lực.

Ưu tú là cố gắng hết sức và chú ý cẩn thận đến mọi nhiệm vụ và mối quan hệ. Đó là việc đặt nỗ lực vào hành động của mình với mục đích và mong muốn hoàn thiện. Giống như một hạt giống phát triển thành cây và đơm hoa kết trái, nỗ lực luyện tập sẽ giúp khả năng của bạn phát triển và dẫn đến thành công. Hãy cố gắng phấn đấu hết mình trong mọi việc bạn làm, và bạn sẽ nhìn thấy những kết quả tích cực từ công việc và sự cống hiến của bạn.

Tự lực là dựa vào sự nỗ lực và khả năng của chính mình. Điều này bao gồm sự tự tin và can đảm để tin tưởng vào nhận định của bản thân và hành động dựa trên niềm tin của riêng mình, thay vì bị ảnh hưởng bởi người khác. Một người tự chủ nhận ra rằng họ chịu trách nhiệm về cuộc sống của chính họ và những lựa chọn mà họ đưa ra. Họ hiểu tầm quan trọng của việc làm chủ các hành động và quyết định của mình, đồng thời cố gắng trở nên độc lập và tự túc. Bằng cách chấp nhận sự tự lực, các cá nhân trao quyền cho bản thân để định hình tương lai của chính họ và vượt qua những trở ngại trên đường đời.

Mục tiêu học tập toàn trường

Mục tiêu Học tập Toàn Trường của tháng Năm để trở thành Người gặt hái nhiều Thành tựu trong Học tập nhấn mạnh tầm quan trọng của sự cải thiện và nỗ lực trong hành trình học tập của chúng ta. Chúng tôi tin rằng thành công không chỉ được đo bằng điểm số, mà còn bằng sự tiến bộ liên tục mà chúng ta đạt được và nỗ lực chúng ta đầu tư vào việc học. Điều quan trọng là phải nhận ra rằng sự phát triển và học hỏi đến từ việc thúc đẩy bản thân vượt ra khỏi vùng an toàn và chấp nhận thử thách. Bằng cách coi trọng sự tiến bộ, cống hiến hết mình và nỗ lực liên tục, chúng ta có thể khai phá hết tiềm năng của bản thân và đạt được thành công trong học tập.



Outward Bound Vietnam – Học sinh lớp 10 tạo dáng chụp ảnh nhóm (hình trên). Học sinh lớp Prep học về chủ đề đồ chơi ở lớp tiếng Trung với cô Ting (hình dưới).



Hai bé song sinh lớp Nhà trẻ – Tâm An và Tâm Bình đang tự tay làm hai đóa hoa xinh xắn, món quà đặc biệt nhân ngày của Mẹ.

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI CẦN THƠ

NEWSLETTER

THÁNG 5 - 2023



Học sinh lớp 1 tìm hiểu về điều kỳ diệu của bong bóng trong này hội STEM (hình trên) học sinh lớp 8 - lớp 10 bắt đầu khóa học OBV tại trường Saigon South (hình dưới).



Học sinh lớp 10 – Với sự hỗ trợ từ huấn luyện viên OBV, các nhà thám hiểm trẻ tuổi của trường đã học cách sử dụng la bàn để tìm đường trong rừng.

Giải thưởng SWLG của trường dành cho những học sinh chăm chỉ nhất và đạt thành tích cao nhất. Những em học sinh chiến thắng trong tháng này như sau:

Thành tích học tập

Nhà trẻ - Trần Phú, K1 – Nguyễn Gia Hưng, K2 - Võ Anh Minh, Prep – Nguyễn Huy Khôi, Lớp 1 – Nguyễn Trần Khánh Quỳnh, Lớp 2 – Nguyễn Hoàng Hương Ngọc, Lớp 3 – Nguyễn Ngô Minh Anh, Lớp 4 - Lê Nguyễn Ngọc Trí, Lớp 5 – Trần My Anh, Lớp 6 – Tạ Đức Trí, Lớp 7 - Lê Nguyên Long, Lớp 8 – Trần Công Vinh, Lớp 9 – Phan Lâm Cát Tường, Lớp 10 – Nguyễn Võ Minh Anh

Chúc mừng những em học sinh đạt thành tích tốt của trường chúng ta!



Học sinh lớp K1 làm đồ thủ công - Trong giờ Hoạt động ngoài trời, Lớp K1 làm chong chóng bằng lá dừa để chào mừng Ngày Trái đất (hình trên) Học sinh Lớp 2 tạo dáng chụp ảnh tập thể vui nhộn tại sân chơi (hình dưới).



Eastern Values

Global Education



Ban lãnh đạo trường chào đón các em học sinh lớp Lá đến từ trường mầm non Hồng Phát.



Minh Nhật lớp Prep giữ hơi khi úp mặt xuống nước - một bước quan trọng khi học bơi.